

Số: 176 /BC-STNMT

Điện Biên, ngày 27 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

I. Khái quát thực trạng môi trường và tình hình biến đổi khí hậu ở địa phương

1. Hiện trạng diễn biến các thành phần môi trường

a) Diễn biến chất lượng môi trường

Môi trường không khí: Kết quả phân tích tại 27 điểm quan trắc môi trường không khí xung quanh trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã, thành phố cho thấy chất lượng môi trường không khí đô thị còn tương đối tốt, các chỉ tiêu quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 05:2013/BTNMT). Tuy nhiên, số liệu phân tích qua các năm cho thấy các thông số ô nhiễm có xu hướng ngày càng tăng về nồng độ ô nhiễm, nguyên nhân do sự phát triển không ngừng từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng và do sự gia tăng các phương tiện giao thông...

Môi trường nước mặt: Kết quả phân tích tại 17 mẫu nước mặt trên địa bàn tỉnh cho chất lượng môi trường nước mặt còn tương đối tốt, các chỉ tiêu phân tích hầu hết nằm dưới hoặc vượt nhẹ so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, một số mẫu phân tích cho thấy có dấu hiệu ô nhiễm về chỉ tiêu COD, BOD₅, TSS, cụ thể:

Chỉ tiêu COD: Có 6/17 mẫu phân tích có kết quả đo vượt quy chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT tại các vị trí sông Nậm Rốm (điểm đầu, điểm cuối thành phố), hồ Huổi Pha, sông Nậm Lúa, hồ Co Nôm xã Noong Luống, suối chạy qua khu vực thị trấn Mường Chà (điểm đầu thị trấn), các điểm đo này có nồng độ vượt từ 1,03 – 1,74 lần.

Chỉ tiêu BOD₅: Có 8/17 mẫu phân tích có kết quả đo vượt quy chuẩn cho phép tại các vị trí sông Nậm Rốm (điểm đầu, cuối thành phố), hồ Huổi Pha, sông Nậm Lúa, hồ Co Nôm xã Noong Luống, lòng hồ thủy điện Sơn La, suối chạy qua khu vực thị trấn Mường Chà (điểm đầu thị trấn, các điểm đo này có nồng độ vượt từ 1,15 – 1,9 lần.

Chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng TSS: Tại 17 vị trí quan trắc cho kết quả phân tích có hàm lượng nằm trong hoặc vượt nhẹ so với quy chuẩn 08-MT:2015/BTNMT cho phép (vượt từ 1- 1,52 lần) hoặc không có giá trị quy định trong quy chuẩn. 7/17 điểm có nồng độ TSS tại một số điểm vượt quy chuẩn cho phép: Sông Nậm Rốm (điểm đầu, điểm cuối TP), Sông Nậm Lúa, Lòng hồ thủy Điện Sơn La (chân cầu Bản Xá), Suối chạy qua khu vực thị trấn Mường Chà,

suối Tuần Giáo, bể nước đầu nguồn huyện Điện Biên Đông), các điểm đo này có nồng độ vượt từ 1,12 – 1,52 lần.

b) Tình hình suy giảm diện tích rừng do chặt phá, cháy rừng, chuyển đổi mục đích rừng, đất lâm nghiệp

Giai đoạn năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 70 dự án thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất nông nghiệp, tổng diện tích rừng và đất nông nghiệp chuyển đổi là 636,8ha trong đó: Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có 35 dự án, tổng diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích là 511,3ha (bao gồm 1,8ha rừng đặc dụng; 226,7ha rừng phòng hộ; 282,8ha rừng sản xuất); chuyển đổi mục sử dụng đất lâm nghiệp có 35 dự án, tổng diện tích đất lâm nghiệp đã chuyển đổi là 125,4 ha (bao gồm 49,3 ha rừng phòng hộ; 76,2 ha rừng sản xuất).

Tình trạng chặt phá rừng trái phép rất phức tạp, giai đoạn 2016 - 2018 có 747 vụ chặt phá rừng gây thiệt hại rừng sản xuất 227,32 ha, đã xử lý tịch thu 258,55 m³ gỗ các loại, 70,565 kg lâm sản ngoài gỗ, tổng số tiền nộp ngân sách trên 5.540 triệu đồng. Tính riêng năm 2017 đến nay trên địa bàn tỉnh có 13 vụ cháy rừng do nắng nóng, hạn hán làm thiệt hại 7,4ha rừng.

2. Thực trạng tác động của Biến đổi khí hậu

Điện Biên là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc, luôn phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Những tác động của biến đổi khí hậu đã làm thay đổi về các điều kiện thời tiết: Nhiệt độ, Lượng mưa. Nhiệt độ trung bình ngày càng tăng năm 2011 là: 22,3⁰C, Năm 2012 là 23,2⁰C, năm 2013 là: 22,7⁰C và năm 2017 là 25,6⁰C. Về lượng mưa thất thường hơn và có xu hướng giảm: Năm 2015 là 2127mm/năm, Năm 2016 là mm/năm, Năm 2017 là 1490mm/ năm.

Đặc biệt trong những năm gần đây, dưới sự tác động của biến đổi khí hậu các loại hình thiên tai gia tăng về tần suất và số lượng, các tai biến thiên nhiên liên quan đến trượt lở đất, lũ ống.. đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các hiện tượng khí hậu cực đoan đã làm diện tích đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, xói mòn, rửa trôi, sạt lở... xảy ra ngày càng nhiều hơn; hiện tượng sạt trượt lở đất nghiêm trọng thường xuyên diễn ra. Sạt lở đất thường diễn ra ở những nơi có độ dốc cao, các khu vực taluy, tầng đất không dày: Khu vực Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Lay, Tuần giáo. Khi thời tiết mưa nhiều và kéo dài, lớp đá phong hóa mạnh nằm dọc vách taluy bị ngấm nước trở nên nhão và kết cấu yếu, xuất hiện các khe nứt chia cắt lớp đá phong hóa thành khối nhỏ và đất đá sụt xuống, kéo theo lớp đất đá phía dưới tham gia vào khối trượt. Trượt lở không chỉ xảy ra ở taluy dương mà cả taluy âm, sạt lở ăn sâu vào đường giao thông, làm hư hỏng đường giao thông, lấp đất sản xuất, công trình xây dựng và vùi lấp sông, suối; Biến đổi khí hậu còn gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Với đặc điểm địa hình phần lớn là đồi núi, bị chia cắt bởi nhiều sông suối và dân cư sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc điểm tập quán, sinh hoạt còn lạc hậu, vệ sinh môi trường

chưa được đảm bảo, tập quán chôn thả rông gia súc, gia cầm, số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh còn hạn chế, thiếu nước sạch...là một trong những nguyên nhân làm giảm chất lượng cuộc sống...

II. Đánh giá công tác phối hợp

1. Công tác phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chương trình phối hợp 09^a/CTrPH-UBMTTQ-TNMT ngày 19/4/2017 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020; ngay sau khi Chương trình phối hợp được ký kết, hai cơ quan đã tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản của Chương trình đến cán bộ chủ chốt và các cấp cơ sở, xây dựng kế hoạch và phân công tổ chức thực hiện một cách cụ thể.

Trong quá trình thực hiện luôn có sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ báo cáo viên và các tài liệu, ấn phẩm...để thực hiện các nội dung phối hợp. Hàng năm đều tổng kết đánh giá tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm cho việc triển khai năm tiếp theo.

2. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo ở địa phương

Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo ở địa phương về triển khai hành động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cơ bản đã bám sát các mục tiêu đặt ra trên cơ sở bằng việc làm cụ thể, hành động thiết thực xuống từng cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân ở các cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân và cộng đồng xã hội, đặc biệt là các khu dân cư được chọn xây dựng mô hình điểm đã quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường và nhiệm vụ bảo vệ môi trường đối với đời sống hiện nay.

Các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát được cụ thể hóa đã phát huy quyền làm chủ, nâng cao tính tích cực, chủ động của nhân dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như xây dựng các quy chế, hương ước của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Góp phần phát huy và tăng cường sự thống nhất hành động giữa MTTQ với các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo tại địa phương để làm tăng thêm sức mạnh trong việc huy động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

III. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp

1. Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo, Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 10/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường lãnh đạo thực hiện chủ

trương của Đảng đối với công tác tôn giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào, tính đồ tôn giáo hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về tôn giáo, tính ngưỡng tôn giáo, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh về công tác tôn giáo.

Thông qua hoạt động tổ chức kỷ các ngày lễ lớn môi trường hàng năm (Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...) nhằm vận động đồng bào dân tộc, tầng lớp thanh thiếu niên, đồng bào theo tôn giáo và cộng đồng từ những việc làm thiết thực, đi vào đời sống hàng ngày như sử dụng tiết kiệm năng lượng, dùng các sản phẩm thân thiện môi trường, hạn chế xả rác và túi nilon, tiết kiệm lương thực, thực phẩm... góp phần chung tay hành động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2018 đã huy động đối với cấp tỉnh hơn 3.000 người, cấp huyện hơn 6.000 người tham gia các buổi lễ phát động hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phổ biến sâu rộng nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng kế hoạch phát sóng tài nguyên môi trường trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018 đã thực hiện 60 phóng sự, phát hành 10 bản tin tài nguyên và môi trường. Chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường cho hơn 400 cán bộ môi trường cấp huyện, xã; tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và cấp chứng chỉ cho 28 học viên đủ điều kiện theo quy định. Chủ động lên kế hoạch kiểm tra, đánh giá tiêu chí số 17 đối với xã xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định 1596/QĐ-BCĐ ngày 27/12/2016 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của ban chỉ đạo Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020, trong quá trình kiểm tra, đánh giá thường lồng ghép các nội dung hướng dẫn chi tiết và giải đáp các tồn tại, vướng mắc giúp các xã hoàn thành tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 17/116 xã đạt tiêu chí số 17: Lay Nưa, Thanh Minh, Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Xương, Thanh An, Thanh Chấn, Thanh Yên, Noong Hẹt, Pom Lót, Thanh Nưa, Nà Nhạn, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Ảng Nưa, Búng Lao.

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3763/KH-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Điện Biên, qua đó các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch nhằm chủ động ứng phó với biến đổi

khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai thực hiện công cuộc toàn dân “Đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã lựa chọn 33 xã điểm xây dựng 03 mô hình “Mỗi hộ gia đình có một nhà tiêu hợp vệ sinh”, “Không thả rông gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà”, “Trồng rừng che phủ và bảo vệ nước đầu nguồn” qua đó thu hút được đông đảo hộ gia đình tham gia; giai đoạn 2016 – nay đã nhân rộng và triển khai rộng khắp trên 100 xã phường thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng”, “Hành trình xanh”, Hội Phụ nữ với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nói không với túi nylon khi đi chợ”, Hội Nông dân với phong trào thực hiện nền nông nghiệp sạch... góp phần thay đổi nhận thức và hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong mỗi người dân.

Nhiều nơi đã lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường làm một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Nội dung phối hợp về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu luôn được thực hiện cùng với việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận.

2. Tồn tại hạn chế, kiến nghị và đề xuất.

a) Tồn tại, hạn chế

- Hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được xác định là công việc khó khăn, phức tạp. Việc lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, công cuộc toàn dân “Đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gặp nhiều khó khăn trong vận động người dân từ bỏ thói quen, nếp sống và hủ tục lạc hậu, khả năng nhận thức và hành động cụ thể bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu của đồng bào dân tộc có nhiều hạn chế, kinh phí triển khai các hoạt động còn thiếu và không liên tục lên gặp nhiều gián đoạn trong quá trình triển khai.

- Việc chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các nội dung phối hợp, chia sẻ thông tin giữa ngành Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức tôn giáo tại địa phương chưa được kịp thời, thường xuyên.

- Số lượng các ấn phẩm sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo về nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thiếu, chưa thường xuyên đã ảnh hưởng một phần tới nội dung tuyên truyền và nâng cao kiến thức môi trường cho cộng đồng dân tộc, trong đó có cộng đồng dân tộc theo tôn giáo.

- Một số cấp uỷ, chính quyền chưa nhận thức đúng mức, đầy đủ tầm quan trọng của công tác môi trường và phát triển bền vững; trong chỉ đạo, điều hành tư tưởng “nặng về kinh tế” xem nhẹ yêu cầu bảo vệ môi trường còn phổ biến ở nhiều cấp uỷ và lãnh đạo chính quyền các cấp.

- Kinh phí hỗ trợ còn hạn chế, công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập.

b) Kiến nghị và đề xuất

Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ địa phương trong công tác điều tra cơ bản về đa dạng sinh học; kinh phí thực các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; cung cấp tư liệu về ảnh viễn thám phục vụ cho các nhu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho địa phương triển khai, nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời có nguồn kinh phí thực hiện đa dạng hóa các hình thức triển khai mô hình bảo vệ môi trường và đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với đặc thù miền núi đa dân tộc, hiện nay tôn giáo có nhiều diễn biến phức tạp nên kiến nghị Trung ương ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; có các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề chuyên sâu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ làm công tác bảo vệ môi trường tại ngành Tài nguyên và Môi trường, công tác Mặt trận Tổ quốc.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ triển khai Chương trình phối hợp trong thời gian tới

Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng hộ gia đình, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn mới.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường; xây dựng mới các mô hình khu dân cư phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, khoáng sản, nước, rừng..; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.

Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực, tự giác tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư hướng vào công tác bảo vệ môi trường, nhất là các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái; ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường phát động các phong trào tự quản, giám sát của nhân dân, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột lợi ích trong sử dụng tài nguyên, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với công tác quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với cơ quan tài nguyên và môi trường các cấp trong triển khai công tác tuyên truyền, vận động, quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đặc biệt trong giai đoạn 2017-2020 tập trung giám sát và kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm trong quản lý chất thải: Công nghiệp; sản xuất nông nghiệp; bệnh viện; chợ và trung tâm thương mại; nơi giết, mổ gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm; sinh hoạt của hộ gia đình và cộng đồng dân cư.

Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

Nơi nhận:

- Trung tâm truyền thông TN&MT;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục BVMT;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Hiền